



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 7 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,200 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,678,297 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,087 ราย รักษาหายสะสม 1,551,857 ราย ยังรักษาอยู่ 109,022 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย เสียชีวิตสะสม 17,418 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 56,656,247 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 237,030,983 ราย เสียชีวิต 4,839,142 ราย รักษาหาย 214,164,410 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เตือน สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของโลก ยังไม่ผ่านพ้นจุดวิกฤติ องค์การยาแห่งยุโรป เร่งประเมิน "โมลนูพิราเวียร์" ยาเม็ดรักษาโควิด 19 ตัวแรก ด้านบริษัทผู้ผลิตเตรียมหยุดทดสอบเร็วกว่ากำหนด พร้อมยื่นขอ.แห่งสหรัฐฯ อนุมัติการใช้ยาตัวนี้แบบฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด **สหรัฐฯ** พบหญิงเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน พบภาวะ "ลิ่มเลือดอุดตัน" ร่วมเกล็ดเลือดต่ำ (TTS) ซึ่งถือเป็นผลข้างเคียงที่พบได้ยาก ขณะที่ Johnson & Johnson ยื่น อย.สหรัฐฯ ขออนุมัติใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นกรณีฉุกเฉิน สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป **ชิลี** ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งโดสกว่า 91% **รัสเซีย** ป่วยโควิด 19 จ่อทะลุ 30,000 รายต่อวัน **ออสเตรเลีย** เผยอัตราฉีดวัคซีนโควิด 19 ทะลุ 80% แล้ว **จีน** พบผู้ป่วยโควิด 19 ติดเชื้อในท้องถิ่น 2 ราย มาจากตปท. 24 ราย **สิงคโปร์** เดินหน้าสยบโควิดลงนามจัดหา "ยาโมลนูพิราเวียร์" ขณะที่ทางการขยายเวลางดเยี่ยมผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น **ลาว** เล็งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ 'นักเรียน' หลังเจอปัญหาจากเรียนออนไลน์

ประเด็นสำคัญ

1. การควบคุมโควิด 4 จว.ชายแดนใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaigov,)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งเป้าควบคุมการระบาดภายใน 1-2 เดือน โดยคาดว่าจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อ 10 % ต่อสัปดาห์ พร้อมวางมาตรการสังคมใช้กลไก กกก.โรคติดต่อจังหวัด เพื่อลดการรวมกลุ่ม ตั้ง COVID-Free Setting Area อีกทั้ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้ง่าย พร้อมทั้งให้พ.เตรียมเตียงรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงหนัก ทั้งนี้ สธ. ได้เร่งจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปในพื้นที่แล้ว และขอให้ประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ป้องกันตัวเองแบบสูงสุด ครอบจักรวาล Universal Prevention

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน, สยามรัฐ ,newtv, bangkokbiznews,,innnews workpointtoday thebangkokinsight topnews)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีการระบุว่าเหตุที่ระบาดในพื้นที่ภาคใต้ เป็นเพราะการจัดส่งวัคซีนลงไปน้อยกว่าไม่เป็นความจริง เพราะตามแผน ศบค.ให้จัดส่งทั้งสิ้น 1,495,400 โดส แต่ส่งวัคซีนลงไปจริงถึง 2,085,668 โดส ฉีดแล้ว 2,256,022 โดส โดยจำนวนนี้มีซิโนฟาร์มอีกกว่า 2 แสนโดสด้วย ทั้งนี้การระบาดต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กัน การฉีดวัคซีนต้องฉีดครบ 2 เข็ม และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงจะมีภูมิคุ้มกัน ร่วมกับมาตรการส่วนบุคคล มาตรการทางสังคม เว้นระยะห่าง และการสอบสวนควบคุมโรค โดยเฉพาะคลัสเตอร์ใหญ่ เท่าที่ดูสถานการณ์ในภาคใต้ตอนนี้จะเป็นการระบาดในชุมชนคล้าย ๆ กับการระบาดในกทม. ซึ่ง ปลัด สธ.จึงมีการส่งทีม CCRT ลงไปสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรค ฉีดวัคซีน ตรวจ ATK ให้ทำเหมือนกทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ innnews thaigov thailandplus infoquest, bangkokinsight,ทีวีช่อง NBT)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงพื้นที่จ.ยะลา และปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 เนื่องจากพบว่าเขตสุขภาพที่ 12 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 -2,000 คนต่อวันจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้า สวนทางกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศที่เริ่มลดลง โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา โดย สธ.ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังเขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ 1,000,000 เม็ด, ชุดตรวจ ATK 20,000 ชุด, Oxygen concentrator 100 เครื่อง วัคซีนแอสตราเซนเนกา 25,000 โดส และวัคซีนไฟเซอร์ 100,000 โดส เพื่อรองรับการป้องกันควบคุมโรค และเตรียมการรักษาในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้พื้นที่เตรียมมาตรการควบคุมโรคที่ชัดเจน ที่ทั้งมาตรการส่วนบุคคล สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองขั้นสูงสุด

2.การฉีดวัคซีนให้นักเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า,ข่าวสด

เดลินิวส์,ผู้จัดการ ไทยโพสต์ workpointtoday js100, bangkokbiznews, sanook thailandplus thaigov ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ประชาชาติธุรกิจ ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3,5,7,9,TNN,Thaipbs,NBT)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม. เผยไฟเซอร์ที่ฉีดให้ นร.ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วว่าฉีดให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ แต่ขอให้ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ นายกฯ เรงให้รัฐบาลจัดซื้อไฟเซอร์มาฉีดให้ลูกหลานให้เร็วที่สุด ในเดือน ต.ค.นี้ วัคซีนจะเข้ามาทั้งหมด 8 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอกับการฉีดให้กับนักเรียน ส่วนที่เหลือจะฉีดในคนทั่วไป จะเป็นเข็มแรกหรือบูสเตอร์ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์ด้าน รมว.ศธ. เผยผู้ปกครองมีความประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนมีเพิ่มขึ้นกว่าแสนราย จากที่แจ้งความประสงค์ไว้ 71% เพิ่มมาเป็น 80% ของจำนวนทั่วประเทศที่มี 5 ล้านคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ทันทัน, บ้านเมือง, สยามรัฐ thestandard ch7, thailandplus,newtv.)

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย การระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเด็กทุกช่วงวัย โดยผลการสำรวจ Mental Health Check-in พบเด็กมีความเครียดสูงถึง 29.29% ภาวะหมดไฟในการเรียน 16.67% สูงกว่าผู้ใหญ่ประมาณ 3 เท่า บางรายมีการเรียนรู้อดถอย ปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่ได้ไปเรียนหรือมีสังคมปกติตามวัย พบภาวะติดเกม ติดโทรศัพท์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญคือ ต้องไม่นำประเด็นวัคซีนมาเป็นการตีตราหรือล้อเลียนกัน ไม่ว่าจะเป็เด็กที่ตัดสินใจไม่ฉีด หรือเลือกฉีดวัคซีนชนิดต่างกัน ไม่ควรเป็นประเด็นกีดกันไม่ให้เด็กได้รับการศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (infoquest, js100, ch7)

-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สปสช.ออกคู่มือคำแนะนำศึกษา "อาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน" ของนักเรียน กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียง สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ รพ.ที่ฉีด สสจ. หรือที่สำนักงาน สปสช.ทั้ง 13 เขต ยื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

3. สสจ.นครฯ สั่งทุก รพ.ห้ามใช้ ATK เล่อปู

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด topnews,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง TNN,Thaipbs,ไทยรัฐทีวี)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.ศธ. กล่าวถึงกรณี สสจ.นครศรีธรรมราช ประกาศให้ทั้งจังหวัดงดใช้ชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) ยี่ห้อเล่อปู (Lepu) ที่ สปสช.กระจายมายัง รพ.แต่ละแห่งเพื่อแจกฟรีให้ประชาชน ว่า กรณีที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของชุดตรวจ แต่เป็นการสื่อสารที่อาจยังไม่ถูกต้อง เพราะชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนใช้ตรวจเอง หากไป รพ.แพทย์ก็จะดูอาการและใช้ชุดตรวจอีกชุดสำหรับแพทย์ จะมีขั้นตอนไปเรื่อยๆ เช่น ตรวจซ้ำด้วย RT-PCR เป็นต้น ซึ่งได้กำชับ สสจ.นครศรีธรรมราชแล้วว่าข้อมูลที่แถลงอาจจะไม่ถูกต้องและให้แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ความแม่นยำอาจไม่เท่า RT-PCR ที่ตรวจพบเชื้อได้แม้ปริมาณเชื่อน้อย ซึ่งชุดตรวจ ATK ใช้ตรวจได้ในกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มที่มีอาการสงสัยทางระบบทางเดินหายใจ ยืนยันชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Lepu ได้มาตรฐานรับรองจาก อย. และได้ประเมินชุดตรวจอีกครั้งก่อนกระจายชุดตรวจ ทั้งนี้ผลอาจคลาดเคลื่อนจากการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิหรือความชื้นสูง หรือการเก็บตัวอย่างเชื้อไม่ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thestandard nationtv.topnews ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)

- สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าว กรณีที่มีการสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ Antigen test kit (ATK) ยี่ห้อ เล่อปู (Lepu) กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ โควิด 19 ว่า ชุดตรวจ ATK ของเล่อปูไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่ที่ออกประกาศนั้นหมายความว่า ไม่ให้นำมาใช้ใน รพ. เนื่องจากชุดตรวจดังกล่าวเป็นชนิดสำหรับประชาชนตรวจด้วยตัวเอง ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชั้นทาง สสจ.นครศรีธรรมราช ขอให้มีการใช้เครื่องมือตรวจหาเชื้อที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น เพื่อการวินิจฉัยผู้รักษาผู้ป่วยต่อ และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการตรวจหาเชื้อ ส่วน ATK ที่ใช้สำหรับประชาชน ขอให้มีการใช้งานเฉพาะในส่วนที่พี่น้องประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำหรือประชาชนที่อยากตรวจเบื้องต้น ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดที่ รพ.ทุ่งใหญ่ เป็นเจตนาดีของรพ.ที่นำเอาชุดตรวจ ATK ชนิดนี้มาตรวจ และต่อมาได้เกิดผลเบี่ยงเบนเป็นผลลบลวง หรือผลบวกสูงอย่างมากมาย เชื่อว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง

4.แผนฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน, สยามรัฐ,newtv, bangkokbiznews,,innnews workpointtoday thebangkokinsight topnews)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไขว้ “เข็มที่ 1 เป็นแอสตราเซนเนกา และเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์” อยู่ในแผนของ สธ. โดยวันนี้ (7 ต.ค.) จะมีการนำเข้าหาหรือในที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้การรับรอง

5.การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซนเนกา 4 แสนโดส ระหว่างฮังการี ไทย และแอสตราเซนเนกา ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดให้ครบ 126.2 ล้านโดส มั่นใจว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนธ.ค. 2564 ครม.ยังเห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากไอซ์แลนด์และเยอรมนี ให้รวม.สธ.เป็นผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ประสงค์จะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ 100,000 โดส ส่วนเยอรมนีจะบริจาควัคซีนแอสตราเซนเนกา 346,100 โดส คาดว่า ไอซ์แลนด์และเยอรมนีจะส่งมอบวัคซีนได้ภายในเดือนต.ค.นี้

6.“Covid Toe” ภาวะผู้ป่วยโควิด 19 เกิดผื่น-ตุ่มบวมบริเวณเท้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-นักวิจัยจากม.ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ใน British Journal of Dermatology ระบุว่า พบสาเหตุการเกิดภาวะ “Covid Toe” หรือการที่ผู้ป่วยโควิด 19 มีผื่นขึ้นที่เท้าหรือนิ้วเท้า มักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการใด ๆ ผลการศึกษาล่าสุดได้ทดสอบเลือดและผิวหนัง พบว่า ภาวะนี้เกิดจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน 2 ส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลไกที่ร่างกายใช้ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด 19 ส่วนแรกคือ โปรตีนต้านไวรัสที่เรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนประเภทที่ 1 และอีกส่วนคือ แอนติบอดีชนิดหนึ่งชื่อไซโตไคน์และเนื้อเยื่อของเราโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยดร.อิวาน บริสโทว์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเกี่ยวกับเท้าของอังกฤษ กล่าวว่า ภาวะผื่นแบบนี้ในคนส่วนใหญ่มักจะหายได้เอง แต่บางคนอาจต้องรักษาด้วยครีมและยาอื่น ๆ ด้าน ดร.เวโรนิก บาตายล์ แพทย์ผิวหนังและโฆษกหญิง กล่าวว่า ภาวะ Covid Toe พบได้บ่อยมากในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ แต่พบได้น้อยในช่วงที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลตาในปัจจุบัน

7. เตรียมเสนอมาตรการผ่อนคลายเป็นเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (infoquest)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า ศบค.เตรียมเสนอ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณามาตรการผ่อนคลายเป็นเพิ่มเติมในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เริ่มลดลงต่ำกว่า 100 ราย เช่น อ่างทอง สิงห์บุรี เป็นต้น ขณะที่จังหวัดท่องเที่ยวที่เวลานี้ถือว่าระบบสาธารณสุขยังรับไหว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thailandplus)

-4 สมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน หรือ EMA, สมาคม TEA, สมาคม TICA, และสมาคมโรงแรมไทย ร่วมลงนามในหนังสือเพื่อยื่นถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. ขอให้ผ่อนคลาธุรกิจไมซ์ ให้สามารถเปิดกิจการและจัดกิจกรรมในไตรมาสสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เพื่อประคองสถานการณ์ธุรกิจของภาคเอกชนให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

8.ยา "โมลนูพิราเวียร์" จะเปลี่ยนเกมรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, springnews)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ยาโมลนูพิราเวียร์ จะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการรักษาโควิด 19 เนื่องจากมีประสิทธิภาพกว่ายาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งพบว่า ยาฟาวิพิราเวียร์มีประสิทธิภาพช่วยให้อาการดีขึ้น ลดความรุนแรงของโรค ลดการใช้ออกซิเจนได้ แต่ช่วยได้น้อย ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิด ส่วนยาโมลนูพิราเวียร์ลดความเสี่ยงเข้าอนรพ.ได้ถึง 50% ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ได้รับยานี้ไม่มีใครเสียชีวิต และกำลังจะได้รับการให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา และจะเข้าไทยในเดือน พ.ย. แพทย์ไทยคงจะเลือกใช้ยานี้จึงเสนอให้ อภ.หยุดผลิตและนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์จากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด,ไทยรัฐ มติชน,ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการ สยามรัฐ ข่าวหุ้น สำนักข่าวอิศรา sanook acnews thestandard Chiangmainews pattayamail nationtv. Newtv. amarintv,ไอเอ็นเอ็น,สวท.,ทีวีช่อง 3,7,9,TNN,NBT,Thaipbs)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงความคืบหน้ายาด้านไวรัส โมลนูพิราเวียร์ ว่า บ.เมอร์ค ซึ่งเป็นผู้ผลิต ได้ยื่นขอรับรองจาก FDA ให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน หากได้รับอนุมัติจะเป็นยาด้านโควิด 19 ชนิดเม็ดตัวแรกที่ได้รับการรับรองจาก FDA โดยทางบริษัทตั้งเป้าจะผลิตให้ได้สำหรับผู้ป่วย 10 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ และจำหน่ายที่มีราคาถูกให้กับประเทศรายได้ น้อยถึงปานกลาง โดยประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศรายได้ปานกลางจะได้ในราคาถูกกว่าประเทศร่ำรวย ประมาณการขึ้นทะเบียนในช.พ.ย.64 คาดว่าจะเข้ามาไทยในช่วง ธ.ค.64 - ม.ค.65 นอกจากนี้ประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัท MSD นำยาโมลนูพิราเวียร์ ไปศึกษาในผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ เพื่อดูว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการวิจัยร่วมในหลายประเทศ ส่วนประเทศไทยได้เข้าร่วม 5 ไซต์ใน 5 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 3 แห่ง โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลต่างจังหวัดอีก 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอ อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คาดว่าจะเริ่มทำการวิจัยทางคลินิกได้ในต้นธ.ค.นี้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด แนวหน้า บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., มติชน ข่าวสด แนวหน้า คมชัดลึก โปสต์ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus ntiontv, infoquest, posttoday, thejournalistclub, chiangmainews pattayamail ,สวท)</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 250,000 ชุด ซึ่งได้รับจากสปสช. ให้ผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารทั่วประเทศผ่านศูนย์อนามัย ได้แก่ ตลาด 157,452 ชุด ร้านอาหาร 68,596 ชุด แผงลอย 18,876 ชุด และเคลิเวอรี่ 5,076 ชุด สำหรับหลักเกณฑ์ในการตรวจ ATK แต่ละสถานประกอบการ ขอให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ ตลาด ต้องเป็นตลาดค้าส่ง และตลาดขนาดใหญ่ ให้สุ่มตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 10% ร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านที่ซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่มีประวัติพบผู้ติดเชื้อ ร้านที่พบผู้ติดเชื้อ และ/หรือร้านที่พนักงานยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แผงลอย เน้นที่ซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่มีประวัติพบผู้ติดเชื้อ หรือมีการสุ่มตรวจ ATK มี เคลิเวอรี่ ต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตกทม. และปริมณฑล ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ sanook tnnthailand amarintv thebangkokinsight ntiontv.ch7 thaiPBS)</p> <p>- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19 "เข็มแรก และเข็ม 3" โดยเข็มแรกสูตรไขว้ (ซิโนแวค-แอสตรา) สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ส่วนเข็มกระตุ้น (แอสตราเซนเนกา) สำหรับคนที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม ก่อน 31 ก.ค.64 จากทุกศูนย์ฉีด โดยลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือเท่านั้น เริ่มฉีด 9 - 31 ต.ค. 64 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การระบาดโควิดส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ คิดเป็น 17% ของจีดีพี เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวหายไป ทั้งตลาดไทยเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากข้อมูลพบว่าการเดินทางของคนไทยหายไป 84.75% ส่วนต่างชาติหายไปกว่า 99.98% ทั้งนี้ ในวันที่ 7 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.จะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงา ส่งมอบวัคซีนให้แก่ทั้ง 2 จังหวัด เพื่อให้ฉีดได้ครบ 70 % ตามเงื่อนไขหลักในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ออกแถลงการณ์ย้ำว่า บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตราย ทำให้พยาธิสภาพปอดผิดปกติ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถเกิดปอดอักเสบ ปอดบวม ระบบหายใจล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว และถึงแก่ชีวิตได้</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, thestandard, posttoday, prd, pptvhd, thailandplus, ntiontv)</p> <p>-สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 7 ต.ค. 64 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง</p> <p>ด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำมูล ระบุว่าคาดการณ์มวลน้ำสูงสุดผ่าน จ.อุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 16 - 20 ต.ค. 64 ส่งผลมีพื้นที่เสี่ยงระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำมูล ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ รวมทั้งมวลน้ำหลากจากแม่น้ำชี จะไหลมารวมกับแม่น้ำมูล</p>	-
<p>รับมือ ATK และกระบอกฉีดวัคซีนโควิดชนิด ULDS</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thaigov, thailandplus)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 20,000 ชุด จาก นายปิแอร์ อองเดรย์ ประธานกรรมการแอร์บัสประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโควิด 19 นอกจากนี้ ได้รับมอบกระบอกฉีดวัคซีนโควิดชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ ULDS จำนวน 99,999 อัน มูลค่า 799,992 บาท จากนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน และ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.</p>	-
<p>มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ทันหุ้น, บ้านเมือง, สยามรัฐ, thaigov, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ 20 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., pptvhd, newtv, thailandplus)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ 10 วัน ยึดหลัก 5 ล. คือ 1.เลือกวัตถุดิบ สะอาด ปลอดภัย 2.ล้างผัก 3.ล้างมือ 4.เลี่ยงอาหารที่มีแป้งและไขมันมาก 5.ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดี ได้โปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการ</p>	-
<p>กรม. เห็นชอบโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, MGROnline)</p> <p>-คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรวม 4,335 ล้านบาท เพื่อเพิ่มบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และรองรับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโควิด19 และประชาชนชนทั่วไป อีกทั้งยังสามารถแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้สธ.พิจารณากำหนดจำนวนกรอบอัตราค่าจ้างที่จ้างงานภายใต้โครงการ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมจำเป็น และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่</p>	-
<p>ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ภายใน 3 นาที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (healthserv, TNN)</p> <p>-นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. ปรับลดเอกสารและลดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารได้ภายใน 3 นาที โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ซึ่งจากเดิมใช้เวลา 5 วันทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 สามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย.</p>	-
<p>แนะวัยเกษียณใช้หลัก 10 ข้อ ป้องกันโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, MGROnline, NNT, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนะนำผู้เกษียณอายุราชการปรับตัวตามวิถี New Normal ใช้ 10 หลักปฏิบัติดังนี้ 1) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น 2) เว้นระยะห่าง 3) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งนอกบ้าน/ในบ้าน/ เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น 4) ล้างมือบ่อยๆ 5) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก 6) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังให้เลี่ยงออกนอกบ้าน 7) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ 8) แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด 9) งดกินข้าวร่วมกันและเลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ และ 10) หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงควรตรวจด้วย ATK หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ดูแลสุขภาพตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบครัว Universal Prevention ป้องกันโควิด 19</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก)</p> <p>- กรณีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้ พิจารณานโยบายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้โดยทั่วไปนั้น ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคม มีเสียงสนับสนุนและคัดค้าน โดย นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า การขึ้นภาษีอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบของการควบคุมบุหรี่ และ วิถีเดิมๆ ที่ใช้ในการควบคุมบุหรี่อาจไม่ได้ผล พร้อมแสดงข้อมูลจาก สธ. อ้างอิงการขึ้นภาษีส่งผลให้ยอดขายบุหรี่ของโรงงานยาสูบลดลง แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่กลับลดลงเพียงเล็กน้อยแค่ 2% สะท้อนความล้มเหลวของภาครัฐ ในการบริหารจัดการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงเสนอมุมมองใหม่ปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย</p> <p>-นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล การขึ้นภาษีบุหรี่เป็นเพียงการใช้ข้ออ้างสุขภาพรัฐหารายได้จากประชาชน ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริง เพราะเปิดช่องให้บุหรี่แบรนด์จากต่างประเทศนำบุหรี่ราคาต่ำมาขาย เกษตรกรยาสูบไทยรายได้ลดลง การลักลอบขายบุหรี่เถื่อน เปิดทางให้เกิดทุจริตคอร์รัปชัน สุขภาพประชาชนโดยรวมก็ไม่ดีขึ้น ทางออกคือสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนโยบายควบคุมยาสูบแบบลดสารอันตราย เพื่อการแก้ปัญหาแบบรอบด้าน เช่น นิวซีแลนด์ได้ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และอังกฤษ สามารถสั่งบุหรี่ไฟฟ้าให้กับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ได้</p> <p>-ด้านเพจดัง Drama-Addict แม้รัฐปรับเพดานภาษีก็ครั้ง แต่จำนวนคนสูบบุหรี่ไม่ลดลง ทางออกที่ดีน่าจะเป็นของการปรับตัมนำบุหรี่ไฟฟ้า หรือ vape และ IQOS มาใช้ร่วมแก้ปัญหา</p> <p>-ขณะที่ นพ.หทัยชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนจนกลายเป็นสารเสพติดตัวใหม่ และยังพบการโฆษณาขายบุหรี่ไฟฟ้าเคลื่อนสื่อออนไลน์และตลาดนัดทั่วไป ทั้งนี้ รมว.ติเอสโอ ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่เผาไหม้ปกติ และกลุ่มที่คัดค้านน่าจะยังไม่ทราบที่อัย.ของสหรัฐฯ (US-FDA) อนุญาตให้ไอคอสสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้</p>	-
<p>WHO แนะนำ “วัคซีนมาลาเรียตัวแรกของโลก” กับเด็กในแอฟริกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mgronline, pptvhd36, nationtv.tv)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.เทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผอ.การองค์การอนามัยโลก แถลงว่า วัคซีนต้านโรคมลาเรีย ซึ่งมีชื่อสามัญว่า "อาร์ทีเอส,เอส" และมีชื่อทางการค้าว่า "มอสคิวริกซ์" "มีประสิทธิภาพเพียงพอ" ที่จะใช้เป็นวงกว้าง เพื่อป้องกันโรคมลาเรียให้กับเด็กในทวีปแอฟริกา โครงการฉีดวัคซีนนำร่องดังกล่าวดำเนินมาตั้งแต่ปี 2019 มีเด็กได้รับวัคซีนกว่า 800,000 คน ซึ่งผลจากโครงการนี้แสดงให้เห็นว่า วัคซีน "อาร์ทีเอส เอส" หรือที่รู้จักในชื่อ "มอสคิวริกซ์" มีความปลอดภัย คุ้มค่า ขนส่งง่าย ควบคู่ไปกับกลไกป้องกันด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>อันตรายจากน้ำตาลเทียม สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-ม.เบนกูเรียนของอิสราเอล มีรายงานวิจัยว่า "น้ำตาลเทียม" หรือสารให้ความหวานที่มักใช้แทนน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารในระยะยาว โดยสารนี้จะทำลายกิจวัตรการสื่อสารของแบคทีเรีย ซึ่งอาจนำไปสู่การทำลายเสถียรภาพของจุลินทรีย์ในลำไส้</p>	